

Số: 576/BC-UBND

Nam Đông, ngày 07 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa VII

Thực hiện Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa VII. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý và Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa VII với các nội dung cụ thể như sau:

1. Cử tri Hà An- Đa Phú-Phú Nam, xã Hương Phú kiến nghị: Hiện nay trụ cầu Hương Phú qua thời gian mưa lũ đã gây sới mòn và làm hư hỏng ở phần dưới trụ cầu, đã có hiện tượng lồi sắt và làm cho cầu yếu hơn, đề nghị các cấp quan tâm khắc phục để bà con và phương tiện đi lại được an toàn.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn kiểm tra tình trạng xói lở trụ cầu Hương Phú và khắc phục. Đến nay đã hoàn thành việc sửa chữa, gia cố trụ cầu đảm bảo người và phương tiện đi lại an toàn.

2. Cử tri thôn Xuân Phú, xã Hương Phú kiến nghị: Đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý đoạn đường hay xảy ra tai nạn từ cầu Cây Xoài đến nhà ông Tô Đức, thôn Xuân Phú.

Trả lời: Đoạn đường từ cầu Cây Xoài đến nhà ông Tô Đức thuộc tỉnh lộ 14B do cấp tỉnh quản lý. Tuyến đường này đã được đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp III, phần xe chạy gồm 2 làn với bề rộng 8,5 mét, tầm nhìn đảm bảo. Một số tai nạn đã xảy ra trên đoạn đường này là do lỗi của người lái xe. Ban an toàn giao thông tỉnh, huyện đã rà soát đoạn đường này không phải là điểm đen hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

3. Cử tri xã Hương Phú kiến nghị: UBND huyện có giải pháp tháo gỡ việc cấp đổi giấy CNQSDĐ theo phương án đã thỏa thuận trước đây cho 07 hộ dọc Khe cạn, thôn Đa Phú, xã Hương Phú bị thu hồi đất bởi dự án đường La Sơn – Nam Đông (Hộ ông Nhân, Dĩ, Thủy, Đẩu, Lan, Tố, Quế).

Thực hiện dự án đường La Sơn – Nam Đông (đoạn qua trung tâm huyện) có ảnh hưởng đến đất ở của các hộ trên, tuy nhiên do các hộ đã nhận tiền bồi thường về đất nên không thể bố trí đất theo hình thức bồi thường về đất. Trước tình hình trên, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hương Phú nghiên cứu thực hiện giao đất theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh, UBND xã Hương Phú đã tổ chức rà soát, công bố công khai và lấy ý kiến của người dân nơi có đất, tuy nhiên quá trình lấy ý kiến thì một

số hộ dân có đất trong khu vực trên vẫn chưa thống nhất. UBND huyện chỉ đạo UBND xã, các ngành tháo gỡ khó khăn để tiếp tục vận động các hộ dân. Hiện nay, UBND xã Hương Phú đang tổ chức công khai danh mục các thửa đất trên, sau khi có báo cáo kết thúc công khai của UBND xã, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất để tổ chức giao đất theo đúng quy định.

4. Cử tri xã Hương Phú kiến nghị: Đề nghị các cấp, các ngành liên quan can thiệp với nhà đầu tư Khu du lịch sinh thái Thác Mơ YesHue Eco có chế độ ưu đãi cho người dân địa phương trong việc được tiếp cận các dịch vụ du lịch khi khai thác trên địa bàn xã.

Trả lời: UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ YesHue Eco về việc đề nghị chỉnh sửa lại chính sách hỗ trợ giá vé vào cổng Khu du lịch sinh thái YesHue Eco cho người dân địa phương. Qua đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ YesHue Eco đã ban hành Công văn số 100801/CV-YHE-2022 ngày 08/10/2022 về việc thông báo chính sách du lịch ưu đãi dành cho người dân địa phương. Giảm 50% giá vé vào cổng, chính sách này áp dụng cho các ngày trong tuần (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết).

5. Cử tri thôn Phú Hòa- Phú Mậu, xã Hương Phú kiến nghị: Đề nghị nhà nước quan tâm mở rộng hệ thống nước máy đến thôn Phú Mậu và đoạn từ nhà ông Thế đến nhà ông Đoàn Truyền, thôn Phú Hòa để bà con có nước sinh hoạt và sản xuất.

Trả lời: Công ty cấp thoát nước đã khảo sát lập dự toán và đưa vào chủ trương đầu tư dự án cấp nước nông thôn của tỉnh giai đoạn 2021-2025 vốn đầu tư dự kiến 3 tỷ đồng.

6. Cử tri thôn Ria Hố, xã Thượng Lộ kiến nghị: Mỗi lần mưa lũ đến, tình trạng gây sạt lở tại khu vực sau nhà Guol cụm dân cư La Hố ngày càng lấn sâu vào đất vườn của người dân. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở, để hạn chế tình trạng sạt lở như hiện nay.

Trả lời: Qua kiểm tra khu vực sau nhà Guol cụm dân cư La Hố có xảy ra sạt lở đất vườn, tuy nhiên khu vực sạt lở không nhiều chưa gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. UBND huyện đã tổng hợp đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục, khi được tỉnh bố trí nguồn vốn thì huyện đầu tư.

7. Cử tri thôn Cha Mãng, xã Thượng Lộ kiến nghị: Để đảm bảo cho việc phát triển kinh tế của người dân trong xã và vùng sản xuất tập trung. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư mở đường sản xuất vào khu vực Khe Lá (Từ hồ cá ông Lê Văn Đạt ở thôn Dối vào trong).

Trả lời: Hiện nay, các tuyến đường vào các vùng sản xuất trên địa bàn xã Thượng Lộ đã được đầu tư khá nhiều, trong giai đoạn này huyện không đầu tư tuyến đường sản xuất vào khu vực Khe Lá theo kiến nghị của cử tri.

8. Cử tri thôn Dối xã Thượng Lộ kiến nghị: Hiện nay khu vực đầu mối đập thủy lợi KaZang bị xuống cấp và hư hỏng, không đảm bảo cho sản xuất

nông nghiệp, nhất là phục vụ trồng lúa nước. Đề nghị huyện cần quan tâm đầu tư sửa chữa.

Trả lời: Vấn đề này, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trạm Thủy nông thực hiện đắp đập tạm để đưa nước về kênh phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023. Hiện nay chưa có kinh phí để xây mới lại đập đầu mối Ka Zan.

9. Cử tri xã Hương Sơn kiến nghị: Đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng Hội trường xã để đảm bảo cho việc tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết và các sự kiện lớn của các ngành ở địa phương, hiện nay hội trường cũ chỉ chứa khoảng 30 người nhưng mỗi lần tổ chức các sự kiện như học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đối với Đảng bộ xã hiện nay có đến 158 đảng viên gặp rất nhiều khó khăn, rất mong lãnh đạo cấp trên quan tâm xem xét.

Trả lời: Hiện nay, nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã giao cho UBND xã Hương Sơn quản lý là 9,729 tỷ đồng, kế hoạch năm 2022 đã đầu tư 2 công trình với tổng mức vốn là 7,0 tỷ đồng; nếu thấy cần thiết đề nghị UBND xã Hương Sơn điều chỉnh nguồn vốn còn lại để đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã theo kiến nghị của cử tri.

10. Cử tri thôn Ta Rung, thôn Bha Bhar, xã Hương Sơn: Đề nghị huyện có kế hoạch đầu tư xây dựng bờ kè sông Tả Trạch đoạn từ cầu Hương Sơn giáp nối đến bờ kè khu vực thôn Bha Bhar đã xây dựng trước đây, hiện nay mỗi lần mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng đến đất vườn và nhà ở của một số hộ dân.

Trả lời: Qua kiểm tra khu vực theo kiến nghị của cử tri có xảy ra tình trạng sạt lở đất vườn, tuy nhiên khu vực sạt lở không ảnh hưởng đến nhà ở của các hộ dân như kiến nghị; nguồn vốn để đầu tư các tuyến kè khắc phục sạt lở tại các đoạn nói trên là rất lớn, hiện nay huyện không có nguồn lực để đầu tư.

11. Cử tri thôn 11 xã Hương Xuân kiến nghị: Đường cống thoát nước bên cạnh nhà ông Lê Viết Hà và Trần Ngân qua các đợt mưa hàng năm, hiện nay sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến diện tích đất của hai hộ liền kề. Kính mong huyện quan tâm sớm đầu tư sửa chữa.

Trả lời: UBND huyện đã bổ sung kinh phí để UBND xã Hương Xuân khắc phục tình trạng sạt lở nói trên, đề nghị UBND xã Hương Xuân sớm thực hiện sửa chữa hoàn thành trong năm 2022.

12. Cử tri thôn 8, thôn Thuận Lộc xã Hương Xuân kiến nghị: Hiện nay cơ bản người dân toàn xã đã có nước máy để sử dụng và sinh hoạt nhưng vẫn còn nhiều tuyến nhỏ chưa được quan tâm đầu tư, một số hộ dân vẫn chưa có nước máy để sử dụng, đặc biệt thiếu nước trong thời điểm nắng nóng như: Khu vực hộ ông Lê Văn Tuấn và ông Nguyễn Văn Phước. Kính đề nghị huyện sớm quan tâm giải quyết.

Trả lời:

- Ý kiến cử tri thôn Thuận Lộc: Hiện Công ty cấp nước đã thi công ống và đầu nước, người dân có nhu cầu sử dụng chỉ đăng ký nhà tại nhà máy nước sạch Nam Đông để tiến hành lắp đặt ống nước.

- Ý kiến cử tri thôn 8: Tuyến đường ống Dn 63 Công ty đã thi công năm 2019, tuy nhiên quá trình mở rộng đường làm hư hỏng một số đoạn. Vừa qua Công ty đã tiến hành sửa chữa nhưng chưa hoàn thành và đang tiếp tục khắc phục khắc phục sửa chữa.

13. Cử tri xã Thượng Long kiến nghị: Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ cầu A Kà đến thôn A Xăng, đoạn đường này đã xuống cấp và hẹp, số lượng xe đi lại đông, có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Trả lời: Hiện nay, tuyến đường này tuy có hư hỏng tại một số điểm nhưng vẫn sử dụng tốt, tuyến đường đã đảm bảo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn và cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, vì vậy huyện không đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường này mà chỉ duy tu bảo dưỡng các hư hỏng nhỏ.

14. Cử tri xã Thượng Long kiến nghị: Đề nghị huyện quan tâm bố trí vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ cầu Thượng Long đến nhà ông Lê Thanh Hàng thôn A Dài.

Trả lời: Hiện nay, một phần của tuyến đường này thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường trục thôn 7 do UBND xã làm chủ đầu tư, đã được bố trí vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.

15. Cử tri xã Thượng Long kiến nghị: Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí vốn đầu tư nâng cấp cống thoát nước tại Cống chào thôn A Gôn, khe PRôc thôn Cha Ke. Tại hai cống này khi mưa lũ đổ về tràn lên hơn 1m, do cống thoát nước quá nhỏ và xuống cấp, rất nguy hiểm cho người dân đi lại, nhất là các cháu học sinh đi học.

Trả lời: Hiện trạng cống thoát nước tại Cống chào thôn A Gôn, khe PRôc thôn Cha Ke theo kiến nghị của cử tri đã được đầu tư từ khá lâu, hiện nay tình trạng mưa lớn kéo dài nên bị đất đá vùi lấp và thường gây ngập; trước mắt đề nghị UBND xã Thượng Long vận động người dân tổ chức nạo vét bùn đất tại cống thoát nước này và nên hạn chế đi lại trong mưa mưa lũ. UBND huyện đã tổng hợp đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục, khi được tỉnh bố trí nguồn vốn thì huyện tiến hành đầu tư.

16. Cử tri xã Thượng Long kiến nghị: Đề nghị huyện quan tâm bố trí vốn đầu tư xây dựng ke chống sạt lở từ nhà ông Đoàn Văn Vân thôn Ka Đông đến nhà ông Hồ Văn Phương thôn Cha Ke; từ Ka Long PRao đến Ka Long PRôc thôn A Gôn và một số vùng hay thường xảy ra sạt lở.

Trả lời: Qua kiểm tra khu vực ven bờ suối theo kiến nghị của cử tri có xảy ra sạt lở đất vườn, tuy nhiên nguồn vốn để đầu tư các tuyến kè chống sạt lở nói trên là rất lớn, trong giai đoạn này huyện không có nguồn lực để đầu tư.

17. Cử tri xã Thượng Long kiến nghị: Công ty khai thác mỏ đá tại thôn 5, quá trình khai thác đá đã vùi lấp kênh mương của bà con thôn 5, 6, 7 nhưng không hoàn trả mặt bằng kênh mương tại khe Biêng, trước đây bà con tự làm. Hiện nay kênh mương hư hỏng hoàn toàn không thể đưa nước về tưới tiêu cho đồng ruộng. Đề nghị hiện quan tâm giải quyết.

Trả lời: UBND huyện chỉ đạo UBND xã Thượng Long phối hợp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, trong thời qua đơn vị thi công đã thực hiện công việc sau:

- Đã hoàn thành: Vận chuyển, san gạt đất trong khu vực mỏ với diện tích 13.621,1 m². (Trong phạm vi diện tích lúa nước); trồng cây phục hồi môi trường với là diện tích 13.621,10 m², loại cây trồng là cây keo lai với mật độ trồng cây 1.100 cây/ha, số cây trồng là 1.724 cây; tháo dỡ các công trình phụ trợ: Nhà làm việc 117m², nhà bảo vệ 20m², nhà ăn 66m², kho mìn 200m², nhà để xe ô tô và thiết bị khác 396m²; vận chuyển đá sau nổ mìn trong phạm vi mỏ ra khỏi mỏ với khối lượng 12.507m³; vận chuyển đá ra khỏi bãi tập kết khối lượng 5.232m³; nạo vét khơi thông dòng chảy khu khe Biêng gần phạm vi mỏ chiều dài nạo vét 300m, chiều rộng nạo vét 1,50m, độ sâu nạo vét 0,5m, khối lượng nạo vét là 225m³; hoàn trả tuyến đường vận chuyển: Đổ bê tông dài 900m, rộng 3m, dày 02m; kênh mương đã nạo vét, khơi thông trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu; trụ, dây điện kéo lên khu mỏ đá đã bàn giao cho UBND xã quản lý và sử dụng.

- Đang thực hiện chưa hoàn thành: Chưa đắp bờ của các thửa ruộng của dân; đất hoàn trả mặt bằng một phần diện tích nhỏ còn lẫn lộn cát trên mặt đất (công ty sẽ xử lý khắc phục sớm); đắp đập dâng nước vào ruộng. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Thượng Long phối hợp với Tập đoàn Trường Thịnh để hoàn thành sớm các công việc còn lại.

18. Cử tri xã Thượng Quảng kiến nghị: Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ ngã ba nhà ông Chiến thôn 4 đến ngã ba nhà bà Hà thôn 3. Tuyến đường này đi qua ba thôn 4, 3, 2 đã xuống cấp và hẹp, số lượng xe đi lại đông, có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Trả lời: Hiện nay, huyện đang lập hồ sơ dự toán để tiến hành sửa chữa một số đoạn thuộc tuyến đường nói trên trong năm 2022.

19. Cử tri xã Thượng Quảng kiến nghị: Đề nghị huyện kêu gọi đầu tư du lịch sinh thái hang động (hang doi) tại các hang ARo, AĐăn, CuDên, KaLang, Khe Bó.

Trả lời: Hiện nay, huyện đang trong quá trình khảo sát, kiểm tra các địa điểm có tiềm năng và triển vọng đưa vào phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm trên địa bàn huyện đủ điều kiện để đưa vào Danh mục kêu gọi đầu tư năm 2023 và những năm tiếp theo.

20. Cử tri thôn 3, xã Hương Hữu kiến nghị: Đề nghị huyện làm hệ thống kênh mương A Rò tại thôn 3 (từ cầu thôn 3 về vùng thôn 2) với diện tích ruộng hơn 2 ha chưa có hệ thống kênh mương.

Trả lời: Qua kiểm tra hiện nay đã có kênh bê tông dài 20m và kênh đất dài 50m, tuyến kênh đã cơ bản đảm bảo nước tưới cho vùng sản xuất 0,89ha, có một số ô ruộng cao ở cuối kênh thường thiếu nước tưới vụ Hè Thu. Đề nghị UBND xã chỉ đạo người dân chuyển đổi sang trồng các cây hàng năm.

21. Cử tri thôn 3 (Bà Trần Thị Xát) xã Hương Hữu kiến nghị: Đề nghị huyện kéo hệ thống nước sạch từ nhà Bà Diệp đến nhà ông Mùn thôn 3 (phía trụ sở cũ UBND xã) hiện nay có 17 hộ với chiều dài 500m chưa có hệ thống nước sạch, từ

nhà ông Mới đến nhà ông Thắng thôn 7 có 12 hộ với chiều dài 550m trục đường chính tỉnh lộ 14B.

Trả lời: Đoạn từ nhà bà Diệp đến nhà ông Mun thôn 3 (chiều dài khảo sát khoảng 335m và 18 hộ sử dụng), vừa qua Công ty cấp nước Thừa Thiên Huế đã tiến hành khảo sát và đã bổ sung vào kế hoạch phát triển cấp nước trên địa bàn huyện (theo Công văn số 1190/CV-HWS ngày 02/11/2022 của Công ty cấp nước Thừa Thiên Huế về việc thỏa thuận dịch vụ cấp nước trên địa bàn tỉnh).

22. Cử tri thôn 7, xã Hương Hữu kiến nghị: *Đề nghị huyện khảo sát đầu tư đập khu vực Ta Ving sau nhà ông Trần Thanh Hữu. Trước đây nhà nước đã đầu tư xây dựng kênh mương khu vực Ta Ving nhưng hiện nay nước không thông do đầu mối kênh mương thấp, với diện tích ruộng hơn 1 ha không có nước để sản xuất. Đề huyện quan tâm xử lý.*

Trả lời: Qua kiểm tra hiện nay đã có đập tạm, hàng năm nước vẫn đảm bảo tưới cho vùng sản xuất, diện tích phục vụ tưới 0,2ha. Huyện không thực hiện đầu tư đập Ta Ving theo kiến nghị của cử tri.

23. Cử tri thôn 7, xã Hương Hữu kiến nghị: *Đề nghị sửa chữa kênh mương vùng Chôm Chôm 800 mét và đường mương sau nhà ông Tà Rương Lương bị xuống cấp 300 mét để đảm bảo cho người dân có nước sản xuất.*

Trả lời:

- Kiến nghị sửa chữa kênh mương vùng Chôm Chôm: Qua kiểm tra thực tế tuyến kênh đã bị rác, đất đá bồi lấp đầy kênh (do người dân trong quá trình sản xuất đã bỏ vào lòng kênh) nên không nhìn thấy được những hư hỏng kênh. Đề nghị UBND xã Hương Hữu chỉ đạo thực hiện nạo vét, khơi thông lại tuyến kênh mương.

- Kiến nghị sửa chữa kênh mương sau nhà ông Tà Rương Lương bị xuống cấp: Qua kiểm tra tuyến kênh mương bị hỏng hỏng nhiều ở phần đáy, chân tường kênh, kích thước lòng kênh nhỏ (chiều rộng 20cm, chiều cao 25cm). Đề nghị UBND xã Hương Hữu bố trí kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện sửa chữa.

24. Cử tri thôn Ta Rinh, thôn Lập, thôn A Tin, thôn Ta Lu xã Thượng Nhật kiến nghị: *Lãnh đạo huyện quan tâm làm việc với Thủy điện Thượng Nhật sớm đo đạc ngập nước vượt cột mốc lòng hồ thủy điện chưa được kiểm đếm, áp giá đền bù như đã cam kết là hoàn tất trước ngày 30/5/2022 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được như đã cam kết.*

Trả lời: UBND huyện chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Thượng Nhật và các hộ gia đình liên quan cùng với Công ty cổ phần đầu tư Thủy điện miền trung Việt Nam (Chủ đầu tư) đã tiến hành đo đạc kiểm tra diện tích đất bị thiếu trong quá trình thực hiện dự án; đo đạc cao trình do các hộ gia đình kiến nghị ngập phát sinh so với cao trình thiết kế của thủy điện Thượng Nhật. Qua đo đạc thực tế Chủ đầu tư đã công nhận kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân là đúng, (*phần phát sinh này chưa được đo đạc, kiểm đếm*). Tuy nhiên do chưa đăng ký Kế hoạch sử dụng đất nên Chủ đầu tư không có căn cứ đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành chủ trương thu hồi đất. Chủ đầu tư cam kết khi kế hoạch sử

dụng đất được phê duyệt sẽ tiến hành đo đạc, kiểm kê áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích còn thiếu theo quy định.

25. Cử tri thị trấn Khe Tre kiến nghị: Hiện nay, việc đổ thải đất tại khu quy hoạch đồng màu Tổ dân phố 1, 2 thị trấn Khe Tre của đơn vị tập đoàn Trường Thịnh thời gian qua đã dừng hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay còn 03 hộ gia đình bị ảnh hưởng cây cối hoa màu trong phạm vi đổ thải theo quyết định phê duyệt phương án bồi thường số 192/QĐ-UBND, ngày 16/3/2022 của UBND huyện đến nay chưa nhận được tiền bồi thường hỗ trợ. Đề nghị huyện chỉ đạo các bộ phận có liên quan sớm chi trả tiền hỗ trợ cho người dân.

Trả lời: Đến nay, đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 03 hộ gia đình bị ảnh hưởng cây cối hoa màu phạm vi đổ thải với số tiền 25,5 triệu đồng.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo yêu cầu Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND huyện, UBND huyện báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Quốc Phụng